



NỘI DUNG CHÍNH

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT CHO DOANH NGHIỆP

1. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Chính sách hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

BÀI VIẾT

Khi giá cả nhảy múa.

ĐỌC BÁO GIÚP BẠN

1. 11 hiệp hội kiến nghị miễn đóng bảo hiểm xã hội.
2. TP. Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế áp dụng quy định “3 tại chỗ”.

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC

1. Khấu trừ và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
2. Xác định chi phí liên quan đến phòng chống Covid-19.
3. Giá tính thuế giá trị gia tăng cho hoạt động thuê tài sản.
4. Chính sách thuế đối với khoản tiền nhận từ đối tác để thực hiện dịch vụ cho đối tác.

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

1. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 106/NQ-CP (“**Nghị quyết 106**”) về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết 106, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho các cơ quan Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại

Để được hưởng ưu đãi thuế, tổ chức, cá nhân phải gửi văn bản đề nghị đến các bộ, ngành liên quan phê duyệt việc tiếp nhận hàng hóa và căn cứ trên văn bản phê duyệt của các cơ quan này cơ quan hải quan áp dụng thủ tục không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Ngoài ra, hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày 11/9/2021 được cơ quan ban ngành phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp thuế thì được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định pháp luật quản lý thuế.

Nghị quyết 106 có hiệu lực từ ngày 11/9/2021 và việc ưu đãi thuế được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/8/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP (“**Nghị định 80/2021**”) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Nghị định 80/2021 sẽ có hiệu lực ngày từ 15/10/2021 thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP và có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

1.1 Ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp xã hội

Theo khoản 1 Điều 4 của Nghị định 80/2021, DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước. Trong đó, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ đã được giải thích rõ hơn bao gồm “doanh nghiệp có số lao động nữ chiếm từ 50% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 100

lao động; chiếm từ 30% trở lên trên tổng số lao động trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng từ 100 lao động trở lên”. Ngoài ra, DNNVV là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật cũng sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước

Trường hợp DNNVV đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

1.2 Doanh nghiệp được hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn về chuyển giao công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn chuyển đổi số

Theo Điều 11 của Nghị định 80/2021, DNNVV được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Ngoài ra, DNNVV còn được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Đối với DNNVV thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao

hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh thì được hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

1.3 Doanh nghiệp được nhà nước cấp bù 2%/năm cho các khoản vay

Theo Nghị định 80/2021, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư đối với 1 phương án, dự án sản xuất - kinh doanh trong cùng một giai đoạn với mức chênh lệch lãi suất được Ngân hàng Nhà nước cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp thông qua các tổ chức tín dụng là 2%/năm.

3. Chính sách hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 24/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Theo đó, từ ngày 24/8/2021, tất cả đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện "3 tại chỗ" để sản xuất sẽ được hỗ trợ 1 lần với số tiền là 1.000.000 đồng/người do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở.

Trước đó, ngày 09/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định 3022/QĐ-TLĐ để bổ sung đối tượng được hỗ trợ khẩn cấp là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021, cụ thể:

- Đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút Sars-Co-2 kể từ ngày 27/4/2021 sẽ được hỗ trợ 5.000.000 đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ khác). Ngoài ra, đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 01/8/2021, có hoàn cảnh khó khăn cũng được liên đoàn lao động nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người. Tiêu chí cụ thể xác định hoàn cảnh khó khăn sẽ do ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty căn cứ vào tình hình thực tế đời sống đoàn viên, người lao động, diễn biến dịch của địa phương, ngành và khả năng cân đối tài chính công đoàn của đơn vị quy định, hướng dẫn thực hiện.
- Đối với đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 thì được hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người.

GV Lawyers trân trọng giới thiệu đến quý độc giả một bài viết của ông **Nguyễn Công Duy Thông** và cô **Trần Thị Cẩm Vân** có tiêu đề: **"Khi giá cả nhảy múa"** được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 32-2021 (1.599) ngày 05/8/2021.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này phức tạp và kéo dài. Với tâm lý lo sợ trong dân dẫn đến việc tích trữ thực phẩm, đồ dung, cộng với những trục trặc của chuỗi cung ứng khiến hàng hóa có lúc thiếu hụt. Lợi dụng tình trạng này, nhiều cá nhân, tổ chức kinh doanh đã nâng giá bán lên nhiều lần để trục lợi.

Luật Giá đã quy định các cửa hàng phải niêm yết giá, bán theo giá niêm yết. Luật cũng nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Do vậy, việc lợi dụng tình hình dịch bệnh hiện nay để tăng giá hàng hóa lên 3-4 lần rõ ràng là hành vi trái pháp luật.

Pháp luật chưa đủ sức răn đe ...

Theo khoản 3 điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, hành vi bán hàng cao hơn giá niêm yết bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với cá nhân, và gấp 2 lần mức này đối với tổ chức. Ngoài ra, cửa hàng vi phạm còn bị buộc trả lại cho khách hàng



Người dân xếp hàng chờ đi siêu thị.

Ảnh: N.K

số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết và trong trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, mức phạt 10 triệu đồng không có tính răn đe, bởi khoản lợi nhuận bất chính do tăng giá có khi lớn hơn rất nhiều lần. Đó cũng là lý do khiến các cửa hàng chấp nhận vi phạm quy định. Trong khi đó, thiệt hại ở mỗi người tiêu dùng thường là nhỏ trong mỗi lần mua hàng, nên họ cũng chấp nhận "phớt lờ", hoặc có tâm lý e ngại lên tiếng tố cáo hành vi sai phạm. Nhưng khi cộng gộp các khoản vi phạm đối với đông đảo người tiêu dùng thì tổng khoản thu bất hợp pháp là rất lớn, nên trong một số trường hợp, người tiêu dùng còn bị hăm dọa khi dám lên tiếng vạch trần sai phạm của các cửa hàng hay doanh nghiệp.

Pháp luật hiện hành tạo nhiều điều kiện thuận lợi

cho người tiêu dùng trong việc khởi kiện cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm, cụ thể là (i) không có nghĩa vụ chứng minh lỗi; (ii) không phải nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án; (iii) có thể khởi kiện tập thể trong một số trường hợp Tòa án chấp nhận nhập các vụ án của những người tiêu dùng (có cùng chủ thể bị kiện và/hoặc cùng quan hệ/sự việc có tranh chấp). Tuy nhiên, việc người tiêu dùng khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm không khả thi trên thực tế, do thời gian giải quyết vụ án kéo dài, mức chi phí tham gia vụ án cao hơn nhiều lần so với mức thiệt hại mà người tiêu dùng có thể kiện đòi, và thường không dễ dàng liên kết những người tiêu dùng với nhau để tạo ra một vụ kiện tập thể.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ nhất, cần tăng mức xử phạt vi phạm hành chính và/hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự để tăng tính răn đe của pháp luật đối với các chủ thể có ý định vi phạm. Thủ tục tố tụng dân sự cần được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng sử dụng quyền khởi kiện của mình.

Thứ hai, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ việc bán hàng hóa, dịch vụ đúng giá đã niêm yết: tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; lắng nghe, tiếp nhận

và xử lý tố cáo, kiến nghị của người dân.

Thứ ba, người dân cần tự bảo vệ mình bằng thói quen chú ý quan sát, đối chiếu cân trọng giá hàng hóa đã niêm yết với giá thực tính trước khi thanh toán. Người dân cũng cần mạnh dạn lên tiếng, tố cáo các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

Thứ tư, các tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần thể hiện vai trò trong việc chỉ ra các hành vi

vi phạm pháp luật, tư vấn và tích cực hỗ trợ người tiêu dùng trong thủ tục khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

Thứ năm, trong khuôn khổ pháp luật, cần phát huy vai trò của các kênh truyền thông đại chúng (vốn dĩ rất hiệu quả) để phản ánh kịp thời hành vi bán hàng cao hơn mức giá niêm yết, xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

1. 11 hiệp hội kiến nghị miễn đóng bảo hiểm xã hội

Mới đây, 11 hiệp hội đã gửi thư lên Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị miễn đóng BHXH cho DN và người lao động chịu tác động của COVID-19.

Các hiệp hội kiến nghị, với các khu vực đang áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị 16 hoặc yêu cầu thực hiện "3 tại chỗ", "1 cung đường - 2 điểm đến" cho phép doanh nghiệp được ngừng đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 3 tháng, sau khi được gỡ bỏ giãn cách, hoặc sau khi dừng các mô hình sản xuất trên.

"Đối với doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" hay tạm dừng sản xuất đều có chi phí phát sinh rất lớn nên đề nghị chung của doanh nghiệp là xin được giảm 100% bảo hiểm xã hội (BHXH) trong thời gian xảy ra dịch bệnh", Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Lý Kim Chi cho biết.

Với lao động đã và đang làm việc "3 tại chỗ", các hiệp hội kiến nghị sẽ được giảm một nửa mức đóng bảo hiểm xã hội trong 6 tháng, đặc biệt đối với những lao động đang phải tạm ngừng việc do phải cách ly hay không thể tham gia làm việc "3 tại chỗ".

"Chúng tôi đề nghị hỗ trợ giải quyết theo khoản 1 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội, đó là hưởng chế độ ốm đau bằng 75%

mức tiền lương đóng bảo hiểm", Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) Nguyễn Hoài Nam nêu đề xuất.

Đồng thời, các hiệp hội cũng đề xuất miễn phạt nếu doanh nghiệp không có khả năng đóng bảo hiểm trong giai đoạn



11 hiệp hội kiến nghị miễn đóng bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp và người lao động chịu tác động của dịch COVID-19. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

phong tỏa, do phải ngừng hoặc bị giảm quy mô sản xuất.

"Được biết quỹ bảo hiểm xã hội còn có thể giúp được người lao động, nên chúng tôi đề

nhị bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ hỗ trợ cho những người lao động đang làm việc tại các cơ quan, nhà máy", Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chè Việt Nam Hoàng Vĩnh Long nói.

Hiện nay, riêng việc đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, doanh nghiệp và người lao động đã phải đóng 32,5% tổng quỹ lương. Việc sản xuất, doanh thu giảm, trong khi các chi phí bỏ ra là không đổi, thậm chí tăng khiến doanh nghiệp khó trụ vững dài ngày. Các hiệp hội mong muốn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ sắp xếp một cuộc họp trực tuyến trong thời gian sớm nhất để lắng nghe và cùng giải quyết các vướng mắc với các hiệp hội, ngành nghề.

Theo Minh Hằng, vtv.vn

2. TP. Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế áp dụng quy định "3 tại chỗ"

Trong thời gian tới đây, theo dự thảo kế hoạch mở cửa từng bước nền kinh tế, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hạn chế áp dụng quy định "3 tại chỗ".

Thay vào đó, các doanh nghiệp sẽ tự tư duy phương án hoạt động, lên kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức sản xuất trở lại của mình, dựa trên các tiêu chí về số lượng công nhân tiêm vaccine và mức độ an toàn tại khu vực sản xuất.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 16/9 - 31/10, trong 2 tuần đầu, thành phố sẽ thử nghiệm cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong các khu vực là "vùng xanh", vùng an toàn ở một số khu vực như khu công nghệ cao, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ...

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tự lên kế hoạch của riêng mình, chi tiết cho việc tổ chức sản xuất trở lại, với việc chuẩn bị lực lượng lao động an toàn, đã tiêm đủ 1 hay 2 mũi vaccine, hay doanh nghiệp phải rà soát lại lực lượng lao động đang ở đâu, nếu ở các tỉnh thành khác thì có an toàn hay không?

Thời gian tới, thành phố sẽ hỗ trợ trạm y tế, trạm oxy, test nhanh... gần các khu công nghiệp để doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh nếu có phát hiện F0.

Ông Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố cũng sẽ hỗ trợ



TP. Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế áp dụng quy định "3 tại chỗ". Ảnh minh họa - Báo Đầu tư.

doanh nghiệp về dữ liệu sức khỏe của người lao động. Thông qua một ứng dụng, doanh nghiệp sẽ nắm được sức khỏe, về số mũi tiêm vaccine của từng người lao động để thực hiện việc bố trí hoạt động sản xuất sao cho an toàn. Hiện bộ dữ liệu đang được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế triển khai trước ngày 16/9.

Về vấn đề đảm bảo liên thông chuỗi cung ứng, các chuyên gia cho rằng cần phải chú ý đến vấn đề phối hợp sản xuất giữa các tỉnh, thành lân cận của vùng TP Hồ Chí Minh. Hình thành các chuỗi sản xuất an toàn, liên kết những "vùng xanh", tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất mang tính dây chuyền giữa các tỉnh.

Ngoài ra, trong kế hoạch phục hồi kinh tế, các biện pháp hỗ trợ về sản xuất, lãi suất ngân hàng, các chính sách hỗ trợ người lao động, cho doanh nghiệp... cũng đang được đề xuất.

Theo VTV Digital, vtv.vn

1. Khấu trừ và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

- Trường hợp Công ty không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đối với thành viên là Ban kiểm soát Công ty thì khi chi trả tiền thù lao, Công ty thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) với mức 10% với tổng mức chi trả từ 2 triệu đồng/lần trở lên.
- Nếu các cá nhân này chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
- Việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời vướng mắc của Công ty CP Du lịch dịch vụ Hà Nội tại Công văn số 33104/CTHN-TTHT ngày 30/8/2021.

2. Xác định chi phí liên quan đến phòng, chống Covid-19

- Xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”):
 - ✓ Đối với chi phí cách ly cho người lao động: trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi

khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- ✓ Khoản chi phí xét nghiệm Covid-19, tiêm vaccine cho người lao động được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, nếu khoản chi phí này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định và tổng số khoản chi có tính chất phúc lợi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Xác định thu nhập chịu thuế TNCN: nếu Công ty có phát sinh các khoản chi phí phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật và các khoản chi này có ghi rõ tên cá nhân hưởng thì được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam tại Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 13/8/2021.

3. Giá tính thuế giá trị gia tăng cho hoạt động thuê tài sản

Trường hợp Công ty điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng trung tâm thương mại đã được bên thuê và bên cho thuê thỏa thuận, xác định theo hợp đồng thì giá tính thuế GTGT của hoạt động cho thuê nêu trên là số tiền cho thuê chưa có thuế

GTGT theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời vướng mắc của Công ty TNHH trung tâm thương mại và nhà ở Hà Nội tại Công văn số 32078/CTHN-TTHT ngày 19/8/2021.

4. Chính sách thuế đối với khoản tiền nhận từ đối tác để thực hiện dịch vụ cho đối tác

- Trường hợp Công ty nhận tiền của đối tác (bao gồm khoản hỗ trợ cho nhân viên Công ty thuê nhà) để thực hiện dịch vụ cho đối tác thì phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

- Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ cho nhân viên được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có) tại đơn vị.

Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Ruby Development Việt Nam tại Công văn số 31450/CTHN-TTHT ngày 12/8/2021.

STT	Tên văn bản	Ngày ban hành	Ngày có hiệu lực
CHÍNH PHỦ			
1	Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.	27/8/2021	15/10/2021
2	Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.	26/8/2021	15/10/2021
3	Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.	16/8/2021	01/10/2021
BỘ XÂY DỰNG			
1	Thông tư 11/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.	31/8/2021	31/8/2021
2	Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.	16/8/2021	01/10/2021
BỘ TÀI CHÍNH			
1	Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.	27/8/2021	12/10/2021
BỘ Y TẾ			
1	Công văn 6666/BYT-MT hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.	16/8/2021	16/8/2021
2	Công văn 6386/BYT-MT về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19.	06/8/2021	06/8/2021
3	Công văn 6288/BYT-MT về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.	04/8/2021	04/8/2021
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM			
1	Quyết định 3089/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.	24/8/2021	24/8/2021
2	Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.	09/8/2021	09/8/2021



**GLOBAL VIETNAM
LAWYERS**

Liên Hệ Với Chúng Tôi

info@gvlawyers.com.vn

Trụ sở chính – TP. HCM

Tầng 8, Tòa nhà Centec
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (28) 3622 3555

Chi nhánh Hà Nội

Tầng 10A, Tòa nhà CDC
25 Lê Đại Hành
Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 (24) 3208 3555

Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 3, Tòa nhà Indochina
Riverside, 74 Bạch Đằng
Quận Hải Châu
Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: +84 (28) 3622 3555

Nội dung của Bản tin này không phải là tư vấn pháp lý và cũng không thể hiện ý kiến của chúng tôi hoặc của bất cứ luật sư hay chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Bản tin này cung cấp các thông tin chung và những thông tin này có thể chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật kịp thời tại thời điểm được đọc. Nội dung này cũng không nhằm sử dụng như phần hỗ trợ thêm cho các ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý của chúng tôi. Vui lòng tìm kiếm các ý kiến tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác phù hợp với những vấn đề mà bạn gặp phải. Chúng tôi, GV Lawyers, tuyên bố rõ ràng là sẽ không chịu trách nhiệm về những hành động hoặc không hành động dựa trên bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung của Bản tin này.

